



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.50 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรแล้ว และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

## (1) กระทู้ถาม

### 1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถาม โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

1.1.2 กระทู้ถาม โดย นายชววิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในคน และขณะเดียวกันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคกระบือทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก นอกจากนี้ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่จึงยังไม่มียารักษาโดยตรง จำเป็นต้องรักษาสัตว์ที่ป่วยตามอาการ จึงต้องการทราบวิธีการรักษา และการป้องกันในเบื้องต้นในระยะต่าง ๆ และมีชนิดใดที่พี่น้องประชาชนสามารถหาซื้อมารักษาให้กับโคกระบือได้ นอกจากนี้ ได้สอบถามถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และสามารถจ้างงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาเกี่ยวกับปศุสัตว์มาเป็นอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพื่อเป็นการจ้างงานในชุมชนและเพิ่มบุคลากรทางด้านปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขอให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกินระบาดในโคกระบือ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร เนื่องจากโรคลัมปีสกินเป็นโรคอุบัติใหม่ โดยโคกระบือจะมีอาการไข้ประมาณ 1 – 2 วัน และเกิดตุ่มที่ผิวหนัง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยให้ปศุสัตว์อำเภอเข้าไปดูแลรักษาตามอาการด้วยยาหลายชนิดซึ่งต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ ประกอบกับการฉีดวัคซีนเพื่อรักษาควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ หากพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ใดสามารถประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ได้ทันที และขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการบริหารจัดการสถานการณ์ พร้อมทั้งแจกสารป้องกันแมลงที่เป็นพาหะของโรคโดยตรง สำหรับมาตรการเฝ้าระวังเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนั้น เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าชดเชยให้กับเกษตรกร ก่อนจะเสนอไปยังกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินชดเชยในจำนวนที่เหมาะสม ส่วนกรณีการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน หากผู้เลี้ยงหรือสมาคมต่าง ๆ ต้องการนำเข้าวัคซีน ทางกระทรวงยินดีอำนวยความสะดวกให้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางและสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนกรณีการจ้างงานในชุมชนนั้น เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ เนื่องจากบุคลากรด้านปศุสัตว์มีจำนวนน้อยมากและไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยในเบื้องต้นมีนโยบายขออัตราการจ้างงานเพิ่มในจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ 10,000 อัตราในระยะ 6 เดือน หรือ 1 ปี จากงบกลางหรือพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 หรือขอให้กระทรวงมหาดไทยเปิดอัตราการจ้างงานสัตวแพทย์เพิ่มในทุกอำเภอหรือตำบล ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปดำเนินการต่อไป

### 1.1.3 กระทู้ถาม โดย นางสาวแนน บุญยธิดา สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการกระจายวัคซีนสำหรับแก้ไขปัญหาโรคระบาดในโคกระบือจำนวน 360,000 โดส ของรัฐบาลในแต่ละจังหวัด และการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม รวมทั้งการเฝ้าระวังเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาใช้เองในอนาคต

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า วัคซีนที่นำเข้ามาใช้นั้นเป็นวัคซีนป้องกันโรคไม่ใช่วัคซีนโรค โดยมีคณะกรรมการซึ่งมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญกลุ่มเกษตรกร และสมาคมต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการกระจายวัคซีนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร ซึ่งได้พิจารณากระจายวัคซีนให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไป และจะเริ่มฉีดจำนวน 60,000 โดส ใน 9 จังหวัดที่มีการเกิดโรค ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น ศรีสะเกษ หนองคาย พิษณุโลก นครราชสีมา และพะเยา โดยอีก 300,000 โดส จะนำเข้ามาภายในสัปดาห์นี้เพื่อนำไปฉีดในอีก 40 จังหวัด รวมทั้งเอกชนที่มีกำลังซื้อก็สามารถนำเข้าวัคซีนมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยกรมปศุสัตว์จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข ขอให้คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาใช้ช่องทางพิเศษเพื่อให้ได้วัคซีนทันต่อการดำเนินการ สำหรับการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาใช้ในประเทศนั้น กระทรวงฯ มีความพร้อมและได้ดำเนินการแล้ว แต่เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่มากซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป สำหรับการสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรนั้น กระทรวงฯ ได้จัดทำแผนพบเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกินแก่เกษตรกรและผู้บริโภคทุกคนว่าโรคดังกล่าวเป็นแล้วรักษาหายขาดได้ นำเนื้อมาบริโภคได้ และไม่ติดต่อถึงคน โดยให้ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการเผยแพร่ให้ทั่วถึง ส่วนเรื่องของการชดเชยนั้น ก่อนดำเนินการชดเชยจะเชิญประชาคมในหมู่บ้านมาร่วมหารือเพื่อให้การชดเชยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.2 กระทู้ถามทั่วไป

1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินโครงการ (One Map) โดย นางผ่องศรี แซ่จิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง ทันทสมัย อยู่บนมาตรฐานแผนที่มาตรฐาน 1 : 4000 แนวเขตที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนจะต่อกันได้สนิท ไม่ทับซ้อนกัน เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือในแนวทางเดียวกันสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐ ทั้งในป่าไม้ที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่นิคมสร้างตนเองที่ราชพัสดุ ที่ทางหลวง ที่แม่น้ำ ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 และโดยที่โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการสืบเนื่องมาจากโครงการจัดทำแผนที่ฐานในการกำหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน (Reshape) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 และโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 2552 โดยขณะนี้ ระยะเวลาการดำเนินโครงการได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอสอบถามถึงโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) ว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างไร

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการนโยบายโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินการตามที่สมาชิกฯ ได้กล่าวนั้น ทำให้ปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือประชาชนได้รับการแก้ไข โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการและกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อปรับปรุงแนวเขต พร้อมทั้งนำเสนอเรียนคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยได้รับทราบความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้คณะกรรมการรับข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการตรวจสอบที่ดินที่มีความทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน และการกำหนดพื้นที่บางพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ป่าไม้แต่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งในเดือนเมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มอบเรื่องดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ คทช. และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการ 9 คณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมไปถึงการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและเป็นการพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คณะอนุกรรมการปรับปรุง

แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันตามอำนาจหน้าที่ 2 คณะ เพื่อกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอมาตรการที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาผลกระทบต่าง ๆ ในเรื่องการปรับปรุงแนวเขต และตรวจสอบการทำงานอีกครั้งหนึ่งว่าแนวทางที่กำหนดมีความถูกต้องตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ โดยในขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้ คทช. เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป สำหรับการดำเนินการได้กำหนดกลุ่มจังหวัดที่มีปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่น้อย ปานกลาง และมาก โดยในปี 2564 ได้กำหนดการสำรวจจังหวัดที่มีการทับซ้อนของพื้นที่น้อยและปานกลางก่อน ซึ่งในปัจจุบันมีการสำรวจไปแล้ว 11 จังหวัด จากทั้งหมด 44 จังหวัด และได้เร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนจังหวัดที่เหลือซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนจำนวนมากและมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ในส่วนของ One Map ได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่องของข้อกฎหมายและความเห็นร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงต้องมีการดำเนินการด้วยความรอบคอบและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน คณะอนุกรรมการฯ จึงต้องเข้าไปตรวจสอบและลงพื้นที่ว่าการกำหนดพื้นที่ที่มีการสำรวจมาแล้วนั้นตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ และเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว หลังจากนั้น คทช. จะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินและคณะอนุกรรมการจัดที่ดินดำเนินการต่อไป เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและแผนที่แนบท้ายกฎหมายให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้ารายย่อย โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์**

ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจึงได้มีการดำเนินการจับกุมและปราบปรามอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่คือผู้ค้ารายย่อยที่นำสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาวางจำหน่ายตามแหล่งจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจับกุมผู้ค้ารายย่อยที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้พบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ค้ารายย่อยซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดหรือเทียบเท่ากับผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยปัญหาที่พบคือมีการแอบอ้างการรับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การใช้กระบวนการนอกกฎหมาย อาทิ การเรียกรับเงินค่าเสียหายจากผู้ค้ารายย่อย การไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมดำเนินการจับกุม การเข้าค้นโดยไม่มีหมายค้น หรือการไม่อธิบายขั้นตอนการจับกุมในขณะที่เข้าจับกุม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ค้ารายย่อยได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความยุติธรรมในการต่อสู้คดีตามกระบวนการปกติ อีกทั้งยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในภาพรวม จึงสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการกำหนดโทษที่ไม่เป็นธรรมในส่วนของผู้ค้ารายย่อย และมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเบื้องต้น

**นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์** ได้รับมอบหมายให้ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยหนึ่งในประเด็นที่ได้มีการแก้ไขและเสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือการแก้ไขปรับปรุงบทกำหนดโทษในมาตรา 70/1 ซึ่งเป็นบทกำหนดโทษสำหรับความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริการสิทธิ์และความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ซึ่งในชั้นการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการตัดอัตราโทษขั้นต่ำออกเพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจกำหนดอัตราโทษให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิดได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ข้อสังเกตว่า เพื่อมิให้มีการปรับปรุงอัตราโทษโดยตัดอัตราโทษขั้นต่ำในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ครั้งนี้ มีความลึกลับกับอัตราโทษอื่น ๆ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ควรเสนอให้ปรับปรุงอัตราโทษในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ดังนั้น หากผู้ค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ค้าออนไลน์หรือออฟไลน์ ถูกดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลจะสามารถใช้ดุลยพินิจกำหนดอัตราโทษที่เหมาะสมได้ สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแอบอ้างการรับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการจัดระเบียบตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยเปิดให้ตัวแทนมาขึ้นทะเบียนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่ถือบัตรตัวแทนที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นตัวแทนที่แท้จริง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ที่คิวอาร์โค้ดของบัตรตัวแทน ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มอบอำนาจให้บุคคลต่าง ๆ ไปดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์มาขึ้นทะเบียนตัวแทนกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความชัดเจนและความโปร่งใสในการดำเนินคดี ส่วนบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ถือเป็นพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวในหลายข้อหาไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการหรือประชาชนมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยินดีตอบข้อสงสัยและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหารวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1368

### 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เร่งสำรวจและออกแบบทางหลวง 3340 ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. 0+000 ถึง กม. 20+000 ระยะ 20 กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องทางจราจรโดยเร่งด่วน โดย นายสรุทธิ เนื่องจำนงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก่อสร้างถนนหลายเส้นทางรองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าและประปา จากเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำสงคราม บริเวณ บ้านนาถ่อน ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้าแรงสูงบ้านนาดอกไม้ – บ้านโคกสีนวน ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดูแลและรับผิดชอบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบริเวณรอยต่อเทศบาลเมืองบ้านโป่งกับเทศบาลตำบลเปิดกโพธิ์ โดย นายอัศวินเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 168

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอनावาระการประชุม (7) เรื่องอื่น ๆ เฉพาะที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นกรรมาธิการ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง

7.4 ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายยุทธนา โพธสุธน ที่ประชุมให้การรับรอง

7.5 ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสุทัศน์ สีวาภิรมย์รัตน์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายบุญเลิศ เหลียงกอบกิจ ที่ประชุมให้การรับรอง

7.6 ตั้งคณะกรรมการสามัญในคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายยุทธนา โพธสุธน ที่ประชุมให้การรับรอง

## (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

### 2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา

(1) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จำนวน 3 ฉบับ

(1.1) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(1.2) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

- (1.3) ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- (2) รับทราบการพิจารณารายงาน จำนวน 4 เรื่อง
- (2.1) ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....
- (2.2) (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
- (2.3) รายงานประจำปี 2562 ของกองทุนการออมแห่งชาติ
- (2.4) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
- 2.2 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศคสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการดำเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจำกัดเสรีภาพการแสดงออกและการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน ของคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)
- 2.3 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน ของคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)
- 2.4 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ของคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)
- 2.5 รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)
- 2.6 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศ (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)
- 2.7 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ของคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)
- 2.8 รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)

2.9 รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาญาติ เรื่อง การศึกษามาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทย ของคณะกรรมการการสาธารณสุข (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

2.10 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

2.11 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ของคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

2.12 รับทราบผลการปฏิบัติตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)

2.13 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)

2.14 รับทราบข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)

2.15 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)

2.16 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ของคณะกรรมการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

2.17 รับทราบผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

2.18 รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง



วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)

2.19 รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมการขยายเวลาการพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 106 วรรคสอง จำนวน 17 คณะ

(1) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคีฬาทะเล กัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564

(2) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการ สาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564

(3) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ ในที่ดิน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 และอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

(4) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาคารออกประทวนบัตร เหมืองแร่และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2564 และอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

(5) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหยาเสพติด แนวทางการจัดตั้ง ศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564

(6) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม พระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหายา เหยี่ยวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

(7) คณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ขอขยายระยะเวลา การพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 และอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

(8) คณะกรรมการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จำนวน 2 เรื่อง

(8.1) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ ออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 และอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

(8.2) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการโครงการ รถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และ ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 และอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564

(9) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาล้างป่า ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

(10) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จำนวน 2 เรื่อง

(10.1) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาขอแก้ไขเงื่อนไขการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564

(10.2) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564

(11) คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมัน ให้เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564

(12) คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จำนวน 2 เรื่อง

(12.1) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564

(12.2) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

(13) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการชดเชยค่าเสียหายและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

(14) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนา การท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564

(15) คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

(16) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

(17) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม คือ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณสุข กิจกรรมสาธารณสุข และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือ

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 และเรื่องรับทราบคำสั่งของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1. คำสั่งของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564

2. คำสั่งของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ และรองประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ประชุมรับทราบ

2.20 รับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อการตั้งงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มากเกินไปในช่วง 3 ปีหลัง ทำให้มีเงินเหลือค้างที่เบิกจ่ายไม่ได้มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท และการตั้งเงินที่สูงเกินไปนั้นทำให้มีการจ่ายเงินอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ และไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลัง ดังนั้น การตั้งงบประมาณที่เหมาะสมจะสามารถทำให้นำส่งคืนสำนักงานงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกต สำหรับเงินเหลือนำส่งรายได้แผ่นดิน แตกต่างกับงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบเกือบสามพันล้านบาท ซึ่งหลังจากตรวจพบความผิดปกติแล้ว ไม่มีการแจ้งในรายงานว่ามีการดำเนินการอย่างไร ส่วนโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ยูโซเน็ต) ในพื้นที่ชายขอบ ในปี 2560 ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 12,989 ล้านบาท จำนวน 10 สัญญา ครอบคลุมพื้นที่ 3,920 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการจนถึงปี 2564 ครอบคลุมพื้นที่ 15,732 หมู่บ้าน โดยโครงการดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ดีขึ้น อันจะทำให้ความเหลื่อมล้ำลดน้อยลง จึงขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบโครงการดังกล่าวโดยละเอียดและติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามีความคุ้มค่ากับงบประมาณดำเนินการหรือไม่ อีกทั้งโครงการเน็ตประชารัฐยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีสัญญาณอย่างทั่วถึง และไม่ครอบคลุมพื้นที่ตามที่ได้กล่าวอ้าง จึงต้องการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามและรายงานโครงการดังกล่าวโดยละเอียด นอกจากนี้ กรณีที่สำนักงาน กสทช. ถูกฟ้องร้องว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า และอาจถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 19,648.37 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการชดเชยตามตัวเลขดังกล่าวหรือไม่ และสำนักงาน กสทช. ดำเนินการอย่างไร ทั้งยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณารายงานฉบับนี้ห่างจากครั้งที่แล้วถึง 2 ปี อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการรายงานการใช้จ่ายและทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช. และเริ่มเห็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความคุ้มค่า มากกว่าการรายงานเพียงตัวเลขเหมือนที่ผ่านมา สำหรับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงมากถึงร้อยละ 80.9 และในปี 2563 จาก 733 สัญญา มีเพียง 78 สัญญาเท่านั้นที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทั่วไป แสดงให้เห็นว่ายังไม่มี การปรับปรุงให้มีความโปร่งใสในเรื่องดังกล่าว และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมีการดำเนินการอย่างไร

**นางเกล็ดนที มโนสันต์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน** ตอบชี้แจงว่า ประเด็นการบริหารงบประมาณของสำนักงาน กสทช. นั้น มีสถิติการจัดสรรงบประมาณและเงินเหลือจ่ายในแต่ละปีก่อนข้างมาก เนื่องจากการตั้งงบประมาณในบางส่วนไม่ได้มีการใช้จ่ายตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ บางส่วนเป็นการดำเนินการภายใต้เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ทำให้การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าและต้องจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปีตลอดเวลา ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณและติดตามการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนรายได้แผ่นดินรอนำส่งนั้นมีการนำส่งครบถ้วนทั้งหมดแล้ว สำหรับคดีความอยู่ระหว่างกระบวนการทางศาลซึ่งยังไม่ปรากฏผลตัดสิน ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ยังคงใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงในวงเงินที่ไม่สูง อย่างไรก็ตาม ยังมีการตรวจพบการกระทำความผิดหลายประการ และมีข้อเสนอแนะไปยัง กสทช. เรียบร้อยแล้ว ในส่วนกรณีที่ต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้มีหนังสือแจ้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 สำหรับความล่าช้าของการจัดทำรายงานนั้น เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ต้องทำหน้าที่ตรวจรายงานทางการเงิน ทำให้การตรวจสอบหน่วยงานเพิ่มเติมประกอบกับเอกสารที่ได้รับมีความล่าช้าจึงทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานรายงานของปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

ที่ประชุมรับทราบ

2.21 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ประชุมรับทราบ

2.22 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสอบถามประเด็นต่าง ๆ อาทิ การยุติหรือเลื่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนั้นมีผลกระทบต่อกองทุนหรือไม่ และจะเป็นความเสียหายที่ส่งผลกระทบระยะยาวเพียงใด รวมทั้งการที่รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือ การบินไทย และธนาคารกรุงไทย มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ จะต้องจ่ายเงินให้กับกองทุนประกันสังคมหรือไม่ ตลอดจนการที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ ยอดที่มีการสมทบเงินประกันสังคมจัดสรรประกอบการที่เป็นเช็คธนาคาร แต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และค่าบริการทางการแพทย์ในเรื่องยาต้านไวรัสเอดส์ที่ไม่ได้มีการส่งมอบจริงแต่มีการบันทึกรายการใช้จ่าย และค่าบริการทางการแพทย์บัญชียาหลักที่มีมูลค่าสูงเกินจริงทำให้รายงานงบการเงินต่ำเกินจริง จึงสอบถามว่าได้มีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าสำนักงานประกันสังคมควรเปิดเผยการถือครองสินทรัพย์ให้ผู้ประกันทราบด้วย อีกทั้งต้องการให้ผู้ประกันตนได้รับการเยียวยาและดูแล ไม่ว่าจะเป็น คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร รักษาพยาบาล ทูพพลภาพ และบำนาญ โดยเฉพาะเรื่องของบำนาญนั้นผู้ประกันตนหลายคนต้องการให้มีการจ่ายเป็นบำนาญด้วย และยกระดับระบบประกันสังคมให้เป็นประกันสังคมถ้วนหน้าให้พี่น้องที่ใช้แรงงานมีความมั่นคง

**นางสาวบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะ** ชี้แจงว่าการลดอัตราเงินสมทบและขยายการส่งเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างนั้น ก่อนดำเนินการในทุกกรณีจะมีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและประเมินสถานะกองทุนทุกครั้งเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพ

และการเพิ่มหรือลดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ต้องมีเงินที่พอเพียงและมีสภาพคล่อง สำหรับการเปลี่ยนสถานภาพของการบินไทยและธนาคารกรุงไทยนั้น ขอชี้แจงว่าทั้งสองหน่วยงานได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแล้วได้รับบำนาญมีความต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะไม่ได้รับสิทธิกรณีประกันสังคมก่อนนั้น สำนักงานฯ ได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 5 โดยให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วมีสิทธิรับบำนาญให้สามารถสมัครประกันสังคมต่อไปได้ และให้ส่งเงินสมทบเพียง 3 กรณี เท่านั้น คือ เจ็บป่วย ทูพพลภาพ และเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ส่วนความห่วงใยที่มีต่อผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ต้องการให้มีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นั้น ขณะนี้ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เท่าเทียมกันในกรณีเสียชีวิตแล้ว กรณีการได้รับบำนาญหรือบำเหน็จนั้น ในมาตรา 40 จะครอบคลุมในเรื่องของบำเหน็จชราภาพ ส่วนบำนาญจะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ สำหรับกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อคิดเห็นในเรื่องรายละเอียดลูกหนี้ที่ขัดข้องนั้น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในรายละเอียด และได้แจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว สำหรับการค้างชำระเงินสมทบของรัฐบาลนั้น สำนักงานฯ ได้รับการชำระเงินสมทบบังคับกล่าวมาโดยตลอด ทั้งนี้ สำนักงานฯ โดยกองทุนประกันสังคม ณ สิ้นปี 2562 มีเงินลงทุน 2.09 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะแบ่งเป็นสินทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 81 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 19 โดยเป็นไปตามกรอบระเบียบที่คณะกรรมการประกันสังคมกำหนดไว้

ที่ประชุมรับทราบ

2.23 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2.24 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่เรื่องรับทราบทั้งสองนี้มาจากหน่วยงานเดียวกัน ประธานฯ จะขอให้นำมาพิจารณารวมกัน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสอบถามประเด็นต่าง ๆ อาทิ สัดส่วนสินเชื่อทั่วไปและสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ รายงานการตรวจสอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการระบุถึงคดีความที่ธนาคารถูกฟ้องในคดีผิดสัญญา ธนาคารมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ บทบาทในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปให้สินเชื่ออย่างไร และสอบถามถึงบทบาทในการช่วยเหลือลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้จำนวนไม่น้อยกำลังอยู่ในสถานภาพที่ไม่สามารถกู้เพิ่มเติมได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับนโยบายการร่วมทุนกับภาคธุรกิจนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความต้องการเงินเพื่อให้เกิดสภาพคล่องและเป็นการเพิ่มทุนสำหรับต่อยอด โดยเฉพาะ SMEs ในภาคการท่องเที่ยวที่กำลังประสบปัญหา นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ธนาคารควรมีกระบวนการและบทบาทที่ชัดเจนต่อการให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยควรเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา และมีความสามารถในการร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถดำเนินการในเรื่องนี้ที่ธนาคารสามารถทำได้

นางสาวนารณารีย์ รัฐปติย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตอบชี้แจงประเด็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) นั้น เนื่องจากธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นของรัฐ มีกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 99 การดำเนินงานในภาพรวมเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า SMEs ในระบบเศรษฐกิจและมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วย เนื่องจากลูกค้าของธนาคารเป็นกลุ่มที่อ่อนแอและเป็นฐานของประชากร SMEs ทั้งหมด สัดส่วน NPLs และการอำนวยความสะดวกต้องมีการผ่อนปรนและแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ปี 2557 มีการปรับภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีขนาดเล็ก และในปัจจุบันมีการอำนวยความสะดวกในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ดังนั้น ลูกค้าที่ธนาคารให้การดูแลจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 40 - 50 ล้านบาท ส่วนใหญ่สินเชื่อโดยเฉลี่ยที่ธนาคารให้การอนุมัติในวงเงินประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ NPLs โดยธนาคารได้มีมาตรการผ่อนปรนและปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย สำหรับในปี 2561 มีสัดส่วน NPLs เป็นจำนวนเงิน 71,618 ล้านบาท มีสินเชื่อรวม 96,149 ล้านบาท โดยแยกเป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ 2,944 ล้านบาท และสินเชื่อทั่วไป 14,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อทั่วไปเกิดจากในปี 2557 ธนาคารได้รับความเสียหายจากการปล่อยสินเชื่อทั่วไปมาก จึงต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู และมีการแก้ไขหนี้เดิมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในสัดส่วนสินเชื่อ 17,000 ล้านบาทนั้น เป็นสินเชื่อคงค้างอยู่ 14,000 ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวน NPLs สูงขึ้น เนื่องจากสงครามทางการค้า มีสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ 2,087 ล้านบาท และสินเชื่อทั่วไป 15,000 ล้านบาท สำหรับสถิติความของธนาคารต่อเนื่องมาตั้งแต่ธนาคารได้มีการกู้เงินต่างประเทศในปี 2551 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ธนาคารชนะคดีในปี 2558 และมีการอุทธรณ์ในปี 2560 โดยศาลอุทธรณ์ได้กลับคำสั่งศาลชั้นต้น ธนาคารจึงสำรองเงินเพื่อการทำธุรกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในบางปีธนาคารมีผลการดำเนินการขาดทุน สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs เป็นโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นการเร่งด่วนประมาณ 2,600 ล้านบาท โดยในปี 2565 ธนาคารได้ของบประมาณในโครงการฟื้นฟู SMEs จากภยัน้ำท่วมในปี 2560 โครงการ SME Foundation loans โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และโครงการสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash

ที่ประชุมรับทราบ

2.25 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสอบถามประเด็นต่าง ๆ อาทิ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะต้องมีความรู้และมีขีดความสามารถสูง ต้องทำคดีใหญ่ ๆ ไม่ใช่ทำแต่คดีย่อย ๆ และควรจัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องการสืบสวน สอบสวน การใช้เครื่องมือพิเศษ การติดตาม การสะกดรอย การอำพราง การแทรกซึมไปในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และการรวบรวมพยานหลักฐานที่มั่นคง พร้อมทั้งสอบถามถึงมาตรการในการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน และการที่ในรายงานระบุว่าเจ้าพนักงานที่ไปปฏิบัติในพื้นที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนั้น ป.ป.ส. มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้เสนอแนะให้ใช้กลไกครอบครัว ชุมชน และบูรณาการการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ต้องเปลี่ยนจากนโยบายปราบปรามเป็นการให้การศึกษารักษา และประเมินผล

**นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด** ชี้แจงว่า เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หมายถึงผู้ทำหน้าที่ในการจับกุม แก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 20,000 คน ส่วนการรวมรายงานเป็น 2 ปีนั้น เนื่องจาก

ต้องรวบรวมการดำเนินงานจากหลายหน่วยงานจึงทำให้ล่าช้า แต่ทางสำนักงานฯ จะปรับปรุงการรายงานให้เป็นแบบปีต่อปี สำหรับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่มีการกระทำความผิด มีการถูกร้องเรียน หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงก็ต้องถูกยกเลิกการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ส่วนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนั้นส่วนใหญ่จะซุกซ่อนไปกับผู้โดยสาร แต่ปัจจุบันภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค-19) ผู้ค้ายาได้ใช้วิธีการส่งทางพัสดุไปยังต่างประเทศ ซึ่งทางสำนักงานฯ มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นยาเสพติด ทั้งทางอากาศยานและทางเรือ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและขยายผลกับประเทศปลายทาง สำหรับการควบคุมการใช้บัตรของเจ้าพนักงานนั้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานคดียาเสพติด ซึ่งมีการใช้และปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการดำเนินการกับผู้ค้ายาเสพติดนั้นได้มีการจับกุมมาลงโทษตามกฎหมายและยึดทรัพย์สิน ส่วนผู้เสพนั้นถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องบำบัดรักษา นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยได้กำหนดหลักสูตรในการให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะใช้ในการเปิดภาคการศึกษานี้ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้รวบรวมสรุปสถานการณ์ การแก้ไขปัญหา การปราบปราม และการบำบัดรักษา ฯ เป็นเอกสารให้สมาชิกฯ ทราบในภายหลัง และขอเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

### (3) รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

- ครั้งที่ 17 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
- ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 22 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 24 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 25 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 26 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
- ครั้งที่ 27 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2563
- ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
- ครั้งที่ 29 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ที่ประชุมให้การรับรอง

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.43 นาฬิกา

\*\*\*\*\*